

ที่ 099 / 2552

**สมาชิก กบข. ที่เกษียณอายุราชการปี 52 ยื่นเรื่องรับเงินคืน  
ได้ที่ส่วนราชการตั้งแต่ 1 ต.ค. เป็นต้นไป**

สมาชิก กบข. ที่จะเกษียณอายุราชการปี 52 ยื่นเรื่องรับเงินคืนจาก กบข. ได้ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. เป็นต้นไป ที่ส่วนราชการต้นสังกัด พร้อมแนบทางเลือกการรับเงินคืน 5 แนวทาง

นางสาววิริยา ว่องปรีชา รองเลขาธิการสายบริหารงานสมาชิก รักษาการ เลขาธิการ คณะกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) เปิดเผยว่าในปี 2552 นี้ จะมีสมาชิก กบข. ที่เกษียณอายุราชการราว 10,200 คน ซึ่งในเบื้องต้นคาดว่าจะต้องใช้งบประมาณเพื่อจ่ายเงินให้แก่สมาชิกกลุ่มนี้รวมประมาณกว่า 6,400 ล้านบาท

ดังนั้น สมาชิกที่เกษียณอายุราชการทุกคนจะสิ้นสุดสถานภาพการเป็นสมาชิก กบข. และต้องยื่นเรื่องขอรับเงินคืนจากกองทุน โดยให้ติดต่อที่ส่วนราชการต้นสังกัดเพื่อขอรับแบบฟอร์มสำหรับกรอกรายละเอียดต่าง ๆ พร้อมทั้งจัดเตรียมเอกสารหลักฐานให้ครบถ้วนก่อนยื่นเอกสารทั้งหมดที่ส่วนราชการต้นสังกัด โดย กบข. จะเปิดรับเอกสารขอรับเงินคืนของสมาชิกตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคมเป็นต้นไป

นอกจากนี้ สมาชิกที่สิ้นสุดสมาชิกภาพยังสามารถเลือกขอรับเงินคืนได้ถึง 5 แนวทาง ซึ่งเป็นการเพิ่มทางเลือกในการบริหารจัดการเงินหลังเกษียณให้กับสมาชิก และเป็นการส่งเสริมให้สมาชิกมีการออมอย่างต่อเนื่องเพื่อชีวิตหลังเกษียณที่มั่นคงและมีคุณภาพ ไม่ว่าจะเป็น**แนวทางที่ 1** ขอรับเงินที่มีสิทธิได้รับทั้งจำนวนตามแบบเดิม **แนวทางที่ 2** ขอโอนเงินที่มีสิทธิได้รับไปยังกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ หรือกองทุนอื่นที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการออกจากงานหรือการชราภาพ **แนวทางที่ 3** สมาชิกยังสามารถขอฝากเงินที่มีสิทธิได้รับให้กองทุนบริหารต่อ **แนวทางที่ 4** ขอทยอยรับเงินที่มีสิทธิได้รับ และ **แนวทางที่ 5** ขอรับเงินที่มีสิทธิได้รับบางส่วน ส่วนที่เหลือขอทยอยรับก็ได้ ทั้งนี้ สมาชิกควรศึกษาและทำความเข้าใจแนวทางการขอรับเงินคืน เพื่อตัดสินใจเลือกแนวทางที่เหมาะสมกับแผนการเงินหลังเกษียณและแจ้งความประสงค์มายัง กบข. ได้ตรงตามความต้องการของสมาชิกได้ต่อไป

ทั้งนี้ หากสมาชิกที่ต้องการศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับขั้นตอนการยื่นเรื่องขอรับเงินคืน สามารถติดตามได้จากเว็บไซต์ กบข. ที่ [www.gpf.or.th](http://www.gpf.or.th) เมนูเกษียณอายุ ซึ่งจะมีรายละเอียดอย่างครบถ้วน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเหตุและสิทธิการรับเงิน เอกสารและหลักฐานที่ต้องใช้ขั้นตอนการปฏิบัติและทางเลือกในการรับเงินคืน หรือสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้จากศูนย์บริการข้อมูลสมาชิก กบข.ได้ที่ โทร. 1179 กด 6

ศูนย์บริการข้อมูลสมาชิก กบข. โทร. 1179 กด 6 [member@gpf.or.th](mailto:member@gpf.or.th) / [www.gpf.or.th](http://www.gpf.or.th)